

Số: /BC-UBND

Quan Hóa, ngày 10 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO

### Kết quả công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền trên địa bàn huyện

Thực hiện kế hoạch số 96/KH-UBND, ngày 21/4/2023 của Ban chỉ đạo nhân quyền tỉnh Thanh Hóa về công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ủy ban nhân dân huyện Quan Hóa báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ

Qua công tác quản lý, theo dõi, chưa phát hiện tình hình phức tạp và việc lợi thông tin của các cá nhân, tổ chức để tuyên truyền, tác động vấn đề liên quan đến dân chủ, nhân quyền tại địa phương. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, không ngừng cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo ngày càng tốt hơn các quyền cơ bản của con người, phát triển kinh tế tại các địa bàn trọng điểm, vùng khó khăn, địa bàn biên giới, địa bàn tiềm ẩn các vấn đề phức tạp, giữ vững an ninh, trật tự; không để đối tượng xấu kích động tập trung đông người gây rối ANTT, nhất là lợi dụng các vấn đề liên quan đến dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc.. không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, qua đó tạo môi trường an ninh, an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của địa phương.

Thực hiện tốt việc bảo vệ quyền con người trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, quyền con người tại cơ sở giam giữ, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch về phòng chống tội phạm về mua bán người, xâm phạm trẻ em...

Công tác nắm bắt, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành, thực hiện chức năng, nhiệm vụ (*Trong tháng đã ban hành quyết định thành lập Tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ trên địa bàn huyện Quan Hóa nhằm kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương; văn hóa công vụ và việc chấp hành các quy định pháp luật trong hành chính công vụ*), giải quyết phản ánh, dư luận của cán bộ, nhân dân được quan tâm thực hiện thường xuyên. Các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân theo quy định dân qua đó đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân đề kịp thời giải quyết đúng chính sách, pháp luật những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, kịp thời giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân (*trong tháng không phát hiện tình hình, đơn thư khiếu kiện phức tạp*).

Giải quyết, chi trả các chế độ chính sách kịp thời các chế độ chính sách. Tiếp tục tổ chức hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm tại 9 xã, thị trấn, để hỗ trợ giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân.

Công tác quản lý Nhà nước đối với sinh hoạt, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn được thực hiện theo quy định, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo. Giải quyết các đề xuất, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tôn giáo trong các dịp lễ theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế; không để phát sinh tình hình, thành điểm nóng liên quan tín ngưỡng, tôn giáo.

Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện đã tập trung vào triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết, phát hiện tình hình, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, vu khống Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, tập trung giữ gìn an toàn mạng, phủ xanh thông tin.

Tăng cường quản lý, định hướng tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tỉnh, nhất là kết quả thực hiện chính sách trên các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội, chính sách đối với nhóm người dễ bị tổn thương, yếu thế, bảo đảm kịp thời, chính xác, qua đó góp phần đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc về vấn đề dân chủ, nhân quyền tại địa phương như: Liên hoan văn nghệ dân gian – phiên chợ vùng cao của đồng bào các dân tộc thiểu số 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa...

## 2. Phương hướng

Tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 19/05/2023 về công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền năm 2023; tập trung vào việc quán triệt, nâng cao nhận thức để các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, người lao động hiểu và luôn coi đây là một nhiệm vụ quan trọng, có tính xuyên suốt trong ứng xử và quá trình thực thi nhiệm vụ chuyên môn,.

Trên đây là báo cáo công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền trong tháng, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo./.

### **Nơi nhận:**

- Phòng PA01, Công an tỉnh Thanh Hóa (để B/cáo);
- Lưu: VT, CAH.

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC DŨNG**